
sþ. 672. Fyrirspurn [374. mál]
til dómsmálaráðherra um fangelsismál.

Frá Helga Seljan.

Hvað líður störfum nefndar um úrbætur í fangelsismálum og hver eru áform
ráðuneytisins hvað varðar þennan málaflokk?


